

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญตาราง	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
ที่มาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	3
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัย	3
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย	3
ขอบเขตการวิจัย	4
นิยามศัพท์	5
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	6
การดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและกองพัฒนาเกษตรที่สูง	6
การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	9
แนวความคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น	12
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	13
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	16
ประชากรที่ศึกษา	16
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	16
การทดสอบแบบสอบถาม	17
การรวบรวมข้อมูล	18
การวิเคราะห์ข้อมูล	18
สถานที่ทำการวิจัย	18

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการวิจัย	20
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจและ สังคมของเกษตรกร	20
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	39
ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ห้วยลึกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในรูปแบบคณะทำงาน	48
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม	54
การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	79
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ	82
สรุปผลการวิจัย	82
อภิปรายผล	88
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย	89
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป	90
บรรณานุกรม	91
ภาคผนวก	93
ภาคผนวก ก แบบสอบถาม	94
ประวัติผู้วิจัย	101

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามเพศ	19
2 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามอายุ	20
3 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามเผ่าพันธุ์	20
4 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามระดับการศึกษา	21
5 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามสถานภาพการสมรส	21
6 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามศาสนา	22
7 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามระยะเวลาที่เป็นสมาชิกโครงการหลวง	22
8 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามจำนวนสมาชิกในครัวเรือน	23
9 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามพื้นที่ถือครองทั้งหมด	23
10 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามพื้นที่ที่โครงการหลวงจัดสรรให้ทำกิน	24
11 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามพื้นที่ที่นอกเหนือจากโครงการหลวงจัดสรรให้ทำกิน	25
12 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามพื้นที่ที่นอกเหนือจากโครงการหลวงจัดสรรให้ทำกิน	26

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่	หน้า
13 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามพื้นที่ถือครองทั้งหมดที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่	26
14 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม	27
15 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามแหล่งที่ได้รับปัจจัยการผลิต	28
16 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามรายได้จากพืชผัก (ผักกาดหอมหัว , แดงกวาญี่ปุ่น , มะเขือม่วงก้านดำ ฯ)	28
17 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามรายได้จากไม้ดอก	29
18 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามรายได้จากไม้ผล (ทับทิม , เสาวรส , ส้ม , อโวคาโด)	30
19 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามรายได้จากพืชไร่ (ถั่วแดง , ถิน , ข้าวไร่)	30
20 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามรายได้จากสัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ (สุกร , ไก่พื้นเมือง , เป็ด)	31
21 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามรายได้จากการทอผ้าปั่นเส้นใยถิน	32
22 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามรายได้รวมจากภาคเกษตร	32
23 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามรายได้จากการรับจ้าง (ขายหญ้า , ขุดดิน ฯ)	33
24 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามรายได้จากการค้าขาย (พืชผัก , ไม้ผล , พืชไร่ ฯ)	34
25 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามรายได้จากหัตถกรรม (จักสาน)	34

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่	หน้า
26 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามรายได้รวมนอกภาคการเกษตร	35
27 จำนวนและร้อยละของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก จำแนกตามรายได้รวมทั้งในและนอกภาคการเกษตร	36
28 ความคิดเห็นในด้านการส่งเสริมอาชีพ	40
29 ความคิดเห็นในด้านการจำหน่ายและราคาผลผลิต	43
30 ความคิดเห็นในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต	46
31 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความคิดเห็นของเกษตรกรในด้านการ ส่งเสริมอาชีพจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงห้วยลึก	53
32 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความคิดเห็นของเกษตรกรในด้านการ ส่งเสริมอาชีพจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงห้วยลึก	54
33 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการสมรสกับความคิดเห็นของ เกษตรกรในด้านการส่งเสริมอาชีพจากการส่งเสริมการเกษตรของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	55
34 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความคิดเห็นของเกษตรกร ในด้านการส่งเสริมอาชีพจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	56
35 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับความคิดเห็นของเกษตรกรในด้าน การส่งเสริมอาชีพจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครง การหลวงห้วยลึก	57
36 ความสัมพันธ์ระหว่างการถือครองที่ดินกับความคิดเห็นของ เกษตรกรในด้านการส่งเสริมอาชีพจากการส่งเสริมการเกษตรของ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	58

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่	หน้า
37 ความสัมพันธ์ระหว่างเผ่าพันธุ์กับความคิดเห็นของเกษตรกรในด้านการส่งเสริมอาชีพจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	59
38 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิกโครงการหลวงกับความคิดเห็นของเกษตรกรในด้านการส่งเสริมอาชีพจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	60
39 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความคิดเห็นของเกษตรกรในด้านการจำหน่ายและราคาผลผลิตจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	61
40 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความคิดเห็นของเกษตรกรในด้านการจำหน่ายและราคาผลผลิตจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	62
41 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการสมรสกับความคิดเห็นของเกษตรกรในด้านการจำหน่ายและราคาผลผลิตจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	63
42 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความคิดเห็นของเกษตรกรในด้านการจำหน่ายและราคาผลผลิตจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	64
43 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับความคิดเห็นของเกษตรกรในด้านการจำหน่ายและราคาผลผลิตจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	65
44 ความสัมพันธ์ระหว่างการถือครองที่ดินกับความคิดเห็นของเกษตรกรในด้านการจำหน่ายและราคาผลผลิตจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	66

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
45 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพินัยกับความคิดเห็นของเกษตรกรในด้านการจำหน่ายและราคาผลผลิตจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	67
46 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิกโครงการหลวงกับความคิดเห็นของเกษตรกรในด้านการจำหน่ายและราคาผลผลิตจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	68
47 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความคิดเห็นของเกษตรกรในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	69
48 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความคิดเห็นของเกษตรกรในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	70
49 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการสมรสกับความคิดเห็นของเกษตรกรในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	71
50 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความคิดเห็นของเกษตรกรในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	72
51 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับความคิดเห็นของเกษตรกรในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	73
52 ความสัมพันธ์ระหว่างการถือครองที่ดินกับความคิดเห็นของเกษตรกรในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	74

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่	หน้า
53 ความสัมพันธ์ระหว่างเผ่าพันธุ์กับความคิดเห็นของเกษตรกรในด้าน การสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	75
54 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่เป็นสมาชิกโครงการหลวงกับ ความคิดเห็นของเกษตรกรในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตจาก การส่งเสริมการเกษตรของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก	76
55 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม	77